

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตรับลูกสอบเกาะนาคาน้อย

จากกรณีเรื่องเกาะนาคาน้อย จังหวัดภูเก็ต ที่มีเหตุพิพาทระหว่างตระกูลดัง และบริษัทภูเขาทกลูก ซึ่งมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานโดยกล่าวอ้างว่ามีชายฉกรรจ์หลายคนเข้าไปแผ้วถางเพื่อบุกรุกที่ดินเกาะนาคาน้อยในส่วนที่ถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิโดยกล่าวหาว่าบริษัทภูเขาทกลูก เป็นผู้ดำเนินการนั้น และยังมีกรกล่าวหาหน่วยงานราชการ อาทิเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ตลอดหน่วยงานรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภูเก็ต กองทัพเรือภาค 3 ว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนั้น

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61 นายณรงค์ฤทธิ์ เนติเกียรติวงศ์ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า กรณีชายฉกรรจ์ที่ปรากฏตามภาพข่าวนั้น โดยตระกูลหิรัญพฤกษ์นำไปเป็นเหตุร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการ แท้จริงคือคนของตระกูลหิรัญพฤกษ์ เป็นผู้ดำเนินการเองเท่ากับกลับแกลัง บริษัทภูเขาทกลูก ซึ่งเจตนาให้นายชาญวิทย์ กิจเลิศสิริวัฒนา ได้รับความเสียหายโดยผู้ดูแลที่ดินของตระกูลหิรัญพฤกษ์ ยอมรับเองว่า เป็นผู้แอบถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ เพื่อส่งไปให้ผู้สื่อข่าว เนื่องจาก นายชัยสมร ศรีวะตม ผู้ดูแลที่ดินของตระกูลหิรัญพฤกษ์ คนหนึ่ง ได้ให้การยอมรับกับนายณรงค์ฤทธิ์ เนติเกียรติวงศ์ ว่าแท้จริงแล้ว ชายฉกรรจ์ที่ถูกกล่าวอ้างต่อหน่วยงานราชการและนำมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนนั้น เป็นคนของตระกูลหิรัญพฤกษ์ ซึ่งหลังจากการยอมรับของ นายชัยสมร ศรีวะตม แล้ว ทางนายณรงค์ฤทธิ์ เนติเกียรติวงศ์ ได้ไป

แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่าทาง บริษัทภูเขาทกลูก ถูกกลั่นแกล้งและไม่ได้เป็นผู้นำชายฉกรรจ์มาตามที่ตระกูลหิรัญพฤกษ์กล่าวมาก่อนหน้านั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นพิจารณาสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป

สำหรับเรื่อง เกาะนาคาน้อย ยังหาข้อสรุปไม่ได้ในวันนี้นั้น เนื่องจากมีการร้องเรียนไปหน่วยงานราชการตลอดเวลา ล่าสุด นายณรงค์ฤทธิ์ เนติเกียรติวงศ์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมว่า นายชาญวิทย์ กิจเลิศสิริวัฒนา ไม่สามารถเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเกาะนาคาน้อยของตนเองได้อย่างปกติสุข แม้แต่สร้างเพิงพักเพื่อกันแดดกันฝน และกันสัตว์ร้าย ก็ถูกรื้ออีกทั้งโดนร้องเรียนว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั่วๆ ที่ดินนี้ได้มาชอบด้วยกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ฤทธิ์ เนติเกียรติวงศ์ ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเมื่อวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้ มิใช่เป็นการกลั่นแกล้งตระกูลหิรัญพฤกษ์แต่อย่างใด แต่กระทำการเพื่อให้ได้การรับรอง และคุ้มครองสิทธิผู้สุจริตตามกฎหมายที่จำเป็นจะต้องเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมือเปล่า เพื่อไม่ให้ถูกแย่งการครอบครองที่ดิน ซึ่งผลสรุปจะเป็นประการใด จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป